



ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีพนักงานเทศบาล
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ตามประกาศนี้ เมื่อแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก
๒. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้เทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้ใช้สำหรับการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลวังหว่า

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกระเบียบพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

ผลคะแนน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน)	รวมคะแนน ทั้ง ๓ ภาค	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายรุ่ง ขาวห้วยหมาก	๖๐	๖๑	๘๗	๖๙.๓๓	